

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ CẨM THÀNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC - UBND

Cẩm Thành, ngày tháng 12 năm 2024

BÁO CÁO THÀNH TÍCH

Đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm 2024

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên.

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022;

Căn cứ Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ, quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”;

Căn cứ Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Xã Cẩm Thành báo cáo những thành tích đã đạt được trong năm 2024, cụ thể như sau:

A. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH

Xã Cẩm Thành nằm ở phía Bắc huyện Cẩm Xuyên, cách thành phố Hà Tĩnh về phía Nam 8km, có đường quốc lộ 1A đi qua. Được hưởng lợi từ nguồn nước của hồ Kẻ Gỗ. Tổng diện tích tự nhiên: 10,97km², diện tích đất canh tác 646 ha, có 2232 hộ với tổng dân số 8291 nhân khẩu. Là xã đồng bằng sản xuất nông nghiệp, địa bàn rộng với quy mô 9 đơn vị thôn.

Đảng bộ xã có 16 chi bộ trong đó có 3 chi bộ giáo dục, 1 chi bộ Trạm y tế, 1 chi bộ Công an, 1 chi bộ quân sự, 1 chi bộ Quỹ TDND. Tổng số Đảng viên 526 đồng chí, chiếm 7% dân số. Đảng bộ xã 40 năm liên tục được công nhận là Đảng bộ TSVM. Chính quyền vững mạnh toàn diện; Các tổ chức Đoàn thể trong hệ thống chính trị được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Xã có 3 trường học đều đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 và Trạm y tế đạt chuẩn quốc gia. Cẩm Thành là một xã đồng bằng với những cánh đồng bằng phẳng, thẳng cánh cò bay, 80% diện tích đất đai, thổ nhưỡng của Cẩm Thành thuộc loại đất sét nặng, còn lại những dải đất thuộc các làng chạy dọc triền sông là đất cát pha hay sét nhẹ. Phía Tây của xã có con sông Ngàn Mọ chảy qua. Đoạn sông chảy trên đất Cẩm Thành có độ dài 7km. Từ khi công trình đại thủy nông Kẻ Gỗ ra đời, dòng kênh chính của hồ chứa nước lớn từ thượng nguồn chảy xuôi về các xã miền

duyên hải được kiến tạo. Dòng kênh này đi qua địa phận Cẩm Thành có độ dài 3.5km, lưu lượng nước khá lớn. Con kênh N3 chạy từ địa phận Quán Kho xuôi về Cẩm Vịnh đổ ra các xã phía Nam Thạch Hà như một chi lưu của dòng kênh chính. Đoạn Chi lưu N3 đi qua Cẩm Thành dài 3km. Từ lòng kênh N3 toả ra hai bên là những con mương dẫn nước về các cánh đồng. Hệ thống mương máng này đã được bê tông hoá. Đồng ruộng Cẩm Thành vì thế hết sức thuận lợi về tưới tiêu

Cẩm Thành là xã thuần nông, chủ yếu sản xuất lúa và chăn nuôi. Ngoài ra, ở đây còn có một số người làm nghề thủ công hoặc buôn bán. Hiện nay xã đang tập trung xây dựng khu trung tâm thương mại của xã. Những năm gần đây dịch vụ buôn bán của Cẩm Thành phát triển khá mạnh. Các khu vực Da Dù, Quán Kho dọc hành lang ở hai bên đường tỉnh lộ đi từ Hưng Mỹ lên Làng Kênh đã trở thành những khu buôn bán.

Cẩm Thành là xã có nhiều thế mạnh về giao thông đường bộ. Xã có 2,5km đường Quốc lộ 1A chạy qua từ Hưng Mỹ vào Đông Nam Lộ, Hai đường trục lớn ở về hai phía bắc và nam của xã đã được nhựa hoá: 1 tuyến đường chạy từ Đông Nam Lộ về trung tâm xã, một tuyến đường chạy từ Hưng Mỹ lên cầu Cẩm Thạch. Tổng chiều dài 2 tuyến đường này là 4km. Ngoài những trục đường chính, xã còn có một hệ thống đường liên xã chạy dọc chạy ngang nối liền các thôn và đi sang các xã bạn.

Xã có 9/9 Nhà văn hóa cộng đồng – ngôi nhà trí tuệ khang trang rộng rãi, các thiết chế văn hóa đầy đủ, đảm bảo, là điểm đến tham quan của rất nhiều đoàn công tác trong và ngoài tỉnh. Cẩm Thành có nhiều địa danh khá nổi tiếng. Trên địa bàn xã có 3 di tích văn hóa lịch sử cấp tỉnh Di tích lịch sử văn hóa Đền Hàng Tổng, Di tích lịch sử văn hóa nhà thờ Trần Viết Thứ, Di tích lịch sử văn hóa nhà thờ Nguyễn Đình Dĩnh.

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ của Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện. Đặc biệt là sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, sâu sát của Đoàn công tác, Tổ công tác của BTV huyện ủy chỉ đạo năm 2014 xã đạt chuẩn NTM, năm 2021 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, các tiêu chí bền vững, cơ sở vật chất hạ tầng được đầu tư xây dựng mới khang trang sạch đẹp đặc biệt là hệ thống giao thông, thủy lợi, mương rãnh thoát nước và cơ sở vật chất văn hóa, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày được nâng cao, đội ngũ cán bộ từ xã đến thôn đoàn kết, tích cực trong công việc, có năng lực trình độ đáp ứng với công việc được giao, nhân dân luôn đoàn kết, thống nhất, cần cù, chịu khó, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, Chính quyền; nhân dân sẵn sàng hiến đất, đóng góp tiền của, ngày công. Nối tiếp những thành công với những cố gắng không ngừng nghỉ của cán bộ và nhân dân xã Cẩm Thành cuối năm 2023 xã nhà

đã đạt xã Nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội về văn hóa trong sự vui mừng và khẩn khởi của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn xã.

B. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

I. Thực hiện tốt các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giao

1. Bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác

Ngay đầu năm 2024, Đảng ủy xã đã ban hành Nghị quyết số 04- NQ/ĐU, ngày 10/01/2024 về việc xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Hàng năm công an xã tham mưu cho Đảng ủy có Nghị quyết, có kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT, có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, cơ quan, doanh nghiệp có kế hoạch về công tác đảm bảo ANTT; có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; có nội quy, quy chế bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, bảo vệ bí mật Nhà nước, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống cháy, nổ; 100% cán bộ, công nhân viên ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan Công an trong công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, có mô hình tự quản, tự phòng, tự bảo vệ về ANTT, tự bảo vệ vật tư, tài sản trong cơ quan, doanh nghiệp.

Tổ chức học tập quán triệt Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an về quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT.

Cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình cao với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và quy định của xã; 9/9 thôn xây dựng hương ước và triển khai có hiệu quả mô hình Tổ liên gia tự quản về ANTT ở các tổ liên gia trên địa bàn xã. Hàng năm, khu dân cư có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”; 100% hộ gia đình đăng ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về ANTT” .

Công an đã tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền kiện toàn Ban chỉ đạo, ra Quyết định phân công trách nhiệm cụ thể về công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện tiêu chí Tiêu chí đảm bảo ANTT xã đạt chuẩn NTM nâng cao và các tiêu chí khác. Sau khi Ban chỉ đạo được kiện toàn và đồng thời phân công trách nhiệm phụ trách các địa bàn đã thường xuyên bám sát Chương trình, Kế hoạch, nội dung hướng dẫn của Công an huyện, ủy ban nhân dân xã để hướng dẫn các thôn xây dựng hồ sơ và tiến hành tổ chức thực hiện.

Tình hình ANQG trên địa bàn xã Cẩm Thành ổn định. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng khiếu nại, khiếu kiện trong quần chúng nhân dân chủ yếu liên quan lĩnh vực đất đai, nhưng chưa tiềm ẩn nguy cơ gây “điểm nóng” về ANTT.

- Không phát hiện hoạt động của người nước ngoài, đoàn lâm thời, các tổ chức PCPNN và tổ chức quốc tế khác.

- An ninh chính trị nội bộ: Tình hình an ninh chính trị nội bộ xã Cẩm Thành ổn định, đoàn kết, chấp hành nghiêm đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước trong thi hành công vụ; không có dấu hiệu mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ; lộ, lọt bí mật Nhà nước.

- An ninh kinh tế: Trên địa bàn không có khu kinh tế, khu công nghiệp, doanh nghiệp FDI hoặc doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Không có các dự án liên quan công tác GPMB, tái định cư.

- An ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng: Chưa phát hiện các hội, nhóm tấn công mạng; tán phát thông tin xấu độc chống Đảng, Nhà nước; lộ, mất bí mật Nhà nước trên không gian mạng.

- An ninh tôn giáo: Hội Phật giáo Việt Nam tiến hành phục dựng lại chùa Phật học tại thôn Nam Bắc Thành, Ban Trị sự Phật giáo huyện Cẩm Xuyên bố trí Đại Đức Thích Tục Nhân, thế danh Phạm Văn Đàn phụ trách. Qua nắm tình hình, hoạt động tôn giáo chấp hành đúng quy định của Nhà nước và địa phương.

Tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội xã Cẩm Thành cơ bản ổn định, không phát sinh vụ việc vi phạm pháp luật trở thành “điểm nóng” về an ninh trật tự, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân, báo chí phản ánh. Một số vụ việc nhỏ xảy ra đã được xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Tội phạm và vi phạm pháp luật xảy ra trên địa bàn chủ yếu là Trộm cắp tài sản, vi phạm quy định trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường. Trong năm 2024, Công an xã không phát hiện tội phạm, vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế; tội phạm ma túy; tội phạm trên lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Công an xã tập trung công tác phòng ngừa tội phạm bằng việc thường xuyên tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, đặc biệt là tội phạm lừa đảo qua điện thoại, không gian mạng, qua đó nâng cao ý thức cảnh giác của người dân. Bên cạnh đó, Công an xã phân chia lực lượng thành 03 tổ, tăng cường công tác tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn, đặc biệt là các dịp Lễ, Tết.

Công an xã đã ban hành Kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền các chủ trương, biện pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm an ninh,

trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Năm 2024, Công an xã Cẩm Thành đã triển khai diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến nhân dân 9/9 đơn vị thôn. Xác định mục tiêu lấy dân làm gốc, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, xây dựng mối tình quân dân khăng khít trong nhân dân.

9/9 đơn vị thôn, 01 trạm y tế, 01 trường THCS được công nhận đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Trong năm qua UBND xã đã thành lập tổ bảo vệ an ninh, trật tự 9/9 đơn vị thôn. Tổ chức các lớp đào tạo tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho các thành viên; họp quán triệt và triển khai các nhiệm vụ cho lực lượng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; 100% tổ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT tại địa bàn thôn. Lực lượng Công an, Quân sự xã duy trì nghiêm túc chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, chỉ đạo, phân công Lực lượng dân quân, Thôn đội trưởng, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự trực sẵn sàng chiến đấu trong các dịp lễ, Tết theo đúng quy định.

2. Hợp tác và liên kết phát triển kinh tế xã hội

2.1. Có các mô hình kinh tế hợp tác và liên kết phát triển kinh tế xã hội

Tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế nông thôn, đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng kinh tế xã hội như giao thông, thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, viễn thông, y tế, giáo dục đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững, thực hiện chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển sản xuất xây dựng nhân rộng các mô hình kinh tế chỉ đạo thực hiện chuyển đổi tập trung tích tụ ruộng đất, sản phẩm gạo, xúc xích đạt sản phẩm OCOOP, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi nông hộ, hàng năm xuất chuồng từ 70 -100 con bò/năm, lợn, gia cầm theo mô hình trang trại, gia trại, lợn thịt đạt từ 100 đến 150 con, gia cầm từ 100 đến 150 ngàn con, thương mại dịch vụ phát triển toàn diện trên 100 hộ kinh doanh dịch vụ phát triển kinh tế đạt hiệu quả.

Công tác phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn được quan tâm chú trọng trong năm cấp ủy Đảng, Chính quyền đã quan tâm lãnh đạo chỉ đạo quy hoạch các vùng TTCN, TMDV, kêu gọi thu hút đầu tư nhằm đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn, thu hút nhiều lao động địa phương, các ngành nghề như vật liệu xây dựng, mộc dân dụng, cắt tóc gội đầu, chăm sóc sắc đẹp ... tạo được nhiều việc làm cho lao động nông thôn có thu nhập ổn định. Hiện nay trên địa bàn xã có 10 doanh nghiệp, 05 hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có 350 người xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hơn 1270 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hàng năm đưa về nguồn thu nhập lớn cho gia đình. Tập trung chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đưa giống mới có năng suất cao vào sản xuất, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất nông nghiệp.

2.2. Có nhiều hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh thu hút lao động việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân

Trong những năm qua, các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh đã đóng góp quan trọng vào việc tạo ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, đặc biệt là những người dân trong độ tuổi lao động. Những hoạt động này không chỉ giúp cải thiện đời sống của người lao động mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế bền vững của địa phương. Việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, như trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản, giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm thiểu chi phí sản xuất. Các mô hình nông nghiệp thông minh được áp dụng như quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao, khu dân cư, khu chăn nuôi tập trung được hình thành. Kêu gọi các nguồn lực đầu tư, phát huy lợi thế của từng vùng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Toàn xã có 10 doanh nghiệp, có HTX và các hộ kinh doanh buôn bán ổn định và phát triển doanh thu đạt khá. Có 245 hộ kinh doanh, chủ yếu là kinh doanh hàng tạp hóa, một số hộ sửa chữa các loại máy móc, kinh doanh vận tải, tắc xi, xay xát, hàng ăn, phục vụ đám cưới, hàn xì, xây dựng, thu mua nông sản. Chú trọng xây dựng sản phẩm chủ lực của xã như: Mô hình lúa hàng hóa chất lượng cao, 4 tầng nấc. Xây dựng chuỗi sản phẩm OCOP như: Xúc xích Mỹ Hạnh, gạo chất lượng cao Gạo Xuyên Hương, các ngành nghề như sản xuất vật liệu xây dựng, xưởng nội thất, nhôm kính, mộc dân dụng, cắt tóc gội đầu, chăm sóc sắc đẹp, nghề truyền thống từng bước phát triển tạo được nhiều việc làm cho lao động nông thôn có thu nhập ổn định. Hiện nay trên địa bàn xã có 10 doanh nghiệp, 05 hợp tác xã hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có 350 người xuất khẩu lao động ở nước ngoài, hơn 1270 lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh hàng năm đưa về nguồn thu nhập lớn cho gia đình.

Các dịch vụ khác như ăn uống, buôn bán kinh doanh tạp hóa và các đại lý kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật khác, các hoạt động phát triển sản xuất kinh doanh đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy sự phát triển kinh tế của địa phương.

Xác định quy hoạch là khâu quan trọng trong việc định hướng phát triển lâu dài, công tác quy hoạch đã được xã nhà quan tâm, xây dựng sát đúng với tình hình thực tế của địa phương tạo ra nguồn công việc lâu dài và bền vững cho người dân.

3. Thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng của địa phương

3.1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương, chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư

lệnh quân khu về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng sẵn sàng chiến đấu, cứu hộ cứu nạn

Ngay từ đầu năm Ban CHQS xã cùng với MTTQ, các ban, ngành đoàn thể cấp xã đã tham mưu tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng dân quân và đoàn viên, hội viên từ xã đến thôn; kịp thời ban hành nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng sát với tình hình địa phương. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện chiếu đấu, giáo dục chính trị, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, các hoạt động kỷ niệm nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, quân đội và địa phương.

Tổ chức tốt hội nghị tổng kết công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Sau khi tổ chức ký kết, MTTQ và các ban, ngành đoàn thể đã triển khai thực hiện một cách nghiêm túc có hiệu quả nhiệm vụ quân sự - quốc phòng gắn với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ban CHQS xã đã phối hợp tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về tình hình nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cho các đối tượng có 10 tin bài được cập nhật, quán triệt nghị quyết của cấp ủy đảng về tình hình nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của LLVT Quân khu 4, tỉnh, huyện.

Các ban, ngành đoàn thể đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ QS - QP của địa phương, chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh niên trong độ tuổi tham gia đăng ký độ tuổi 17 có 51 thanh niên, độ tuổi 18 – 25 có 243 thanh niên; thực hiện nghĩa vụ quân sự. Phối hợp với Đoàn thanh niên, Ban Văn hóa tổ chức gặp mặt, trao tặng quà cho 8 thanh niên thanh niên lên đường nhập ngũ, tham gia Nghĩa vụ Công an nhân dân góp phần động viên kịp thời con em quê hương lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc, để lại tình cảm, ấn tượng tốt đẹp cho thanh niên, thân nhân và toàn thể Nhân dân địa phương. Tổ chức các hoạt động ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam chủ động lên kế hoạch tuyên truyền ngày 22/12. Phối hợp Ban văn hóa làm tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Quân đội, của địa phương cho LLVT và Nhân dân. Trong năm đã đăng tải các chuyên mục và tin, bài về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng trên phương tiện thông tin đại chúng có 26 tin bài được cập nhật.

Năm 2024 điều động 39 thanh niên khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự tại xã, điều 20 đồng chí khám tuyển NVQS tại huyện và 3 đồng chí khám tuyển NVCAND

3.2. Đẩy mạnh nâng cao chất lượng xây dựng các mô hình về quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ

Trong những năm qua, công tác xây dựng quốc phòng của địa phương và lực lượng dân quân tự vệ đã đạt được nhiều kết quả đáng kể, đóng góp vào việc duy trì an ninh, trật tự và bảo vệ biên cương của Tổ quốc. Công tác huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ và cán bộ quốc phòng địa phương thực hiện rất tốt và đồng đều các chương trình huấn luyện được xây dựng chuyên sâu về chiến đấu, phòng thủ, bảo vệ cơ sở hạ tầng, nhất là trong bối cảnh chiến tranh công nghệ cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ huấn luyện và bảo vệ được đầu tư đầy đủ.

Mô hình tổ chức dân quân tự vệ được triển khai đồng bộ trên 9 thôn, đây là một trong những mô hình cơ bản trong việc xây dựng lực lượng quốc phòng tại cơ sở. Các đơn vị dân quân tự vệ đã phát huy vai trò trong việc bảo vệ an ninh trật tự, hỗ trợ các lực lượng công an và quân đội trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, việc xây dựng và nâng cao chất lượng các mô hình về quốc phòng địa phương và dân quân tự vệ là một nhiệm vụ quan trọng mà chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện các mô hình này đã được cải thiện và nâng cao để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới và tình hình thực tế của địa phương nhằm mục đích củng cố và phát triển lực lượng quốc phòng tại cơ sở, từ đó bảo vệ an ninh quốc gia và giữ vững ổn định xã hội.

Quán triệt quan điểm xây dựng nền QPTD gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, xây dựng LLVT vững chắc để đảm bảo hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, kiện toàn xây dựng LLDQ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, có đủ năng lực để tham mưu thực hiện tốt nhiệm vụ QP-AN.

Trong năm 2024 đã kiện toàn trung đội nòng cốt đủ 28 đ/c bảo đảm chất lượng. Xây dựng lực lượng tại chỗ tại 9 thôn là 27 đ/c. Lực lượng bình chủng là 18 đ/c.

Lực lượng dự bị động viên hạng 1 là 100 đ/c. Trong đó đã bổ nhiệm vào các giữ chức vụ chỉ huy tại các đơn vị là 10 đồng chí. (4 đồng chí sỹ quan và 10 đồng chí hạ sỹ quan). Lực lượng dự bị hạng hai là 562 đ/c. Hiện nay đã được sắp xếp vào các đơn vị dự bị động viên theo quy định. Các đồng chí được bổ nhiệm luôn chấp hành tốt chế độ sinh hoạt học tập của cấp trên và tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại địa phương.

3.3. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được giao

Hàng năm Ban chỉ huy Quân sự xã đã ban hành kế hoạch, Quyết định, thông báo, công văn triển khai nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo quy định. Ban CHQS xã đã phối hợp tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục về tình hình nhiệm vụ quân sự - quốc phòng cho các đối

tượng có 18 tin bài được cập nhật, quán triệt nghị quyết của cấp ủy đảng về tình hình nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của LLVT Quân khu 4, tỉnh, huyện.

Cấp uỷ, chính quyền quán triệt sâu sắc, chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các biện pháp trong thực hiện quy trình tuyển, giao quân; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quan quân sự trong tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai tổ chức thực hiện.

Lãnh đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp về Luật nghĩa vụ quân sự hiện hành; nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ; chú trọng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ những công dân là đảng viên, công dân có trình độ văn hoá cao, đã tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng, con em cán bộ công chức, viên chức, LLVT và có sức khoẻ tốt.

Thực hiện có hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, trước, trong và sau tuyển, giao quân; văn hoá, truyền thanh, tư pháp đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về nghĩa vụ quân sự; nhất là Nghị định số 37/2022/NĐ-CP ngày 06/6/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; kịp thời động viên công dân trong độ tuổi tự giác thực hiện nghĩa vụ quân sự, công dân trúng tuyển hăng hái lên đường nhập ngũ.

Rà soát chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; chỉ đạo kịp thời kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự; quản lý chặt chẽ số thanh niên đã trúng tuyển; thực hiện tuyển, giao quân nhanh gọn, khoa học. Kiên quyết xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm về nghĩa vụ quân sự. Giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại.

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động giao lưu, liên hoan tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ bằng nhiều hình thức, biện pháp phù hợp với tình hình, bảo đảm ý nghĩa thiết thực; tổ chức đưa công dân bàn giao nhanh gọn, an toàn. Tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương chu đáo; tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, hướng nghiệp, học nghề, tặng quà cho quân nhân xuất ngũ.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy nội lực, huy động ngoại lực bảo đảm quà cho công dân nhập ngũ. Thực hiện tốt việc sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, hàng năm luôn đạt chỉ tiêu trên giao.

Công tác đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, luận điệu chống phá của các thế lực thù địch trên các phương diện:

Tham mưu nâng cao hiệu quả hoạt động của an ninh nông thôn, tham gia đấu tranh phòng, chống làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, quản lý chặt chẽ tình hình tư tưởng của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Triển khai đồng bộ các biện pháp nắm, quản lý, định hướng và giải quyết tư

tưởng, chủ động phát hiện, ngăn ngừa những tư tưởng sai trái, hạn chế thấp nhất vi phạm kỷ luật, pháp luật của cán bộ, đảng viên, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng.

Cấp ủy, chính quyền, Ban chỉ huy quân sự, Công an thường xuyên quán triệt cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, từ đó nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, trong tình hình hiện nay. Lực lượng dân quân phối hợp chặt chẽ với lực lượng an ninh để tăng cường công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đảm bảo ổn định để phát triển, duy trì tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực phòng chống bão lụt, sẵn sàng huy động lực lượng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Năm 2024 có 08 công dân lên đường làm nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thôn Đồng bào 02, Tân vĩnh cần 01, Nam bắc Thành : 2; Đông Nam Lộ :1, Đông Mỹ 1; An Việt: 1 đảm bảo chỉ tiêu huyện giao. Tổ chức khám tuyển nghĩa vụ năm 2025 HĐNVQS xã đã tổ chức khám sơ tuyển 39 công dân, trúng 25/39.

3.4. Nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương, thực hiện huấn luyện “3 thực chất”, “4 tại chỗ” kết hợp tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”

Quán triệt phương châm “3 thực chất”, Đảng ủy chính quyền địa phương xã Cẩm Thành đã xây dựng kế hoạch, xác định mục tiêu, biện pháp cụ thể đối với từng nội dung, coi đây là điều kiện quan trọng, bắt buộc phải thực hiện thật tốt để nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của đơn vị. Mọi cấp, mọi ngành, mọi người có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác huấn luyện; huấn luyện đúng đối tượng và đạt 3 thực chất (*học thực chất, dạy thực chất, kiểm tra thực chất*) và đảm bảo an toàn. Cụ thể hóa tinh thần thực chất, thực sự, thực tế cả trong chuẩn bị giáo án, vật chất, đội mẫu... Giáo án phải có ví dụ, liên hệ cụ thể, chỉ ra những sai sót thường gặp trong quá trình thao tác, luyện tập; vật chất, mô hình phải sát nội dung, phù hợp thực tiễn, hạn chế trừu tượng; cán bộ huấn luyện phải làm mẫu động tác chuẩn xác trên vũ khí, khí tài thực...Phương châm “3 thực chất” không chỉ khắc phục tình trạng vênh nhau giữa huấn luyện lý thuyết, mô phỏng với thực tế diễn tập có bắn đạn thật và bệnh thành tích trong huấn luyện mà còn giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu sâu, nắm chắc, vận dụng thành thạo yếu lĩnh động tác, tự tin thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Phòng, chống thiên tai được thực hiện theo phương châm bốn tại chỗ: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ. Lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh

tế - xã hội của cả nước, địa phương và quy hoạch, kế hoạch phát triển hàng năm đảm bảo.

II. Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển

1. Thu nhập bình quân đầu người bằng hoặc cao hơn năm trước

Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 của xã Cẩm Thành theo chuẩn nông thôn mới là 56,18 triệu đồng/người/năm.

Năm 2024 theo số liệu điều tra thu nhập bình quân đầu người của người dân xã Cẩm Thành theo chuẩn nông thôn mới đạt 60,8 triệu đồng/người/năm.

2. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều thấp hơn so với mức trung bình của địa phương

Xác định đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập giảm nghèo bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm thường xuyên, trong những năm gần đây gắn với việc phấn đấu giữ vững xã Nông thôn mới kiểu mẫu cấp ủy Đảng, Chính quyền đã tập trung chỉ đạo đầu tư xây dựng hoàn thiện cơ sở hạ tầng KT-XH thu hút nhiều nguồn lực, chính sách của cấp trên đồng thời tiếp tục ban hành nhiều chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp nông thôn và xây dựng Nông thôn mới, quan tâm phát triển kinh tế hộ gia đình, thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách giảm nghèo và chính sách người có công, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng lên.

Theo điều tra cuối năm 2024 xã Cẩm Thành có 31 hộ, 64 nhân khẩu hộ nghèo đa chiều, chiếm tỷ lệ 1,58%; hộ cận nghèo 40 hộ, 99 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 2,04%. Tỷ lệ nghèo đa chiều theo chuẩn nông thôn mới của xã đạt 1.55%, theo quy định chung dưới 4%.

Năm 2024 đã hỗ trợ 14 hộ nghèo và cận nghèo xây dựng 14 mô hình sinh kế nuôi gà và bò sinh sản, giúp các hộ phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

3. Hệ thống đường điện đảm bảo an toàn trên địa bàn

3.1. Triển khai tốt các quy định về an toàn điện

Xã Cẩm Thành có 98% hệ thống đường điện từ trực chính đến ngõ thôn đều được lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tự động với chế độ cài đặt giờ thấp sáng tự động. Hệ thống điện (bao gồm các nguồn từ lưới điện quốc gia hoặc ngoài lưới điện quốc gia; hệ thống các trạm biến áp phân phối, các đường dây trung áp, các đường dây hạ áp, công tơ đo đếm phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân) trên địa bàn xã đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật của ngành điện. Không tồn tại các điểm vi phạm an toàn lưới điện cao áp. Các đường dây điện được bó gọn, không để trùng võng. Các cột điện là cột bê tông cốt thép không bị nứt, vỡ, đổ, nghiêng đảm bảo an toàn. Các cột điện được đặt ở mép đường, không cản trở giao thông. Các cột điện được lắp đặt đầy đủ, công tơ điện được kiểm tra và định kỳ thay mới, đường dây dẫn từ công tơ về hộ dưới 20 m.

Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn đạt 100%. Các hoạt động ngừng, giảm mức cung cấp điện được thực hiện theo đúng quy định của ngành điện. Trước khi thực hiện việc ngừng, giảm mức cung cấp điện, Công ty điện lực đều có thông báo để doanh nghiệp, hộ gia đình sắp xếp kế hoạch sản xuất, sinh hoạt. Trong vòng nhiều năm trở lại không xảy ra vụ việc mất an toàn về điện.

- Hệ thống điện trên toàn xã có 15 trạm TBA với tổng công suất 2860 kVA; Tổng đường dây Trung áp dài: 9,2 km; đường dây Hạ áp dài: 52,3 km; Số hộ sử dụng điện trên toàn xã là: 2759 hộ, trong đó có 2389 hộ sử dụng điện mục đích sinh hoạt và 370 hộ sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt. thường xuyên được đầu tư nâng cấp tu sửa đảm bảo an toàn tuyệt đối trong sử dụng điện.

3.2. 100% cơ sở hộ kinh doanh trên địa bàn được cung cấp đảm bảo nguồn điện cho sinh hoạt và sản xuất

Các cơ sở kinh doanh trên địa bàn xã Cẩm Thành được cung cấp đảm bảo nguồn điện cho sinh hoạt và sản xuất, chiếm tỷ lệ 100%.

3.3. Không có điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

UBND xã phối hợp với Công an xã, Hội Cựu chiến binh xã tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chặt hạ cây ở ngoài hành lang có nguy cơ đổ vào đường dây theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 và khoản 8, Điều 1 Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ; bố trí kinh phí bồi thường việc chặt hạ cây theo điểm 2, khoản 16, Điều 1 Nghị định 51/2020/NĐ-CP ngày 21/4/2020 của Chính phủ; Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn lưới điện cao áp để nhân dân trên địa bàn biết, thực hiện; phối hợp với Điện lực kiểm tra lưới điện nhằm phát hiện kịp thời công trình, nhà ở, lán trại, cây cối vi phạm hành lang lưới điện cao áp, có biện pháp xử lý không để phát; Năm 2024 xã Cẩm Thành không có điểm vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

3.4. Định kỳ kiểm định, kiểm tra an toàn kỹ thuật các thiết bị; thường xuyên bảo dưỡng, thay thế dụng cụ điện trên địa bàn

Hàng năm UBND xã phối hợp với điện lực huyện Cẩm Xuyên thực hiện kiểm định, kiểm tra an toàn kỹ thuật các thiết bị điện theo thường kỳ.

4. Tổ chức, quản lý, sử dụng đúng mục đích và hoạt động có hiệu quả các công trình công cộng, trường học, trạm y tế

4.1. 100% các công trình công cộng, trường học, trạm y tế trên địa bàn được đưa vào sử dụng đúng mục đích, công năng, hoạt động hiệu quả tốt

Hàng năm, UBND xã ban hành Quy chế hoạt động và quản lý các công trình công cộng tại địa phương, ban hành Thông báo phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức phụ trách trực tiếp quản lý và sử dụng các công trình công cộng trên địa bàn xã. Cẩm Thành có khuôn viên trung tâm văn hóa xã được xây dựng kiên cố có 01 dãy nhà ba tầng với các phòng làm việc được trang bị đầy đủ

các thiết bị cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; 01 hội trường trung tâm với hệ thống loa truyền thanh đảm bảo, 400 chỗ ngồi, được trang trí khánh tiết đúng quy định, vị trí quy hoạch thuận lợi để người dân dễ dàng tiếp cận. 01 trạm Y tế được trang bị đầy đủ hệ thống cơ sở vật chất và đội ngũ nhân viên chuẩn về trình độ, thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; Cơ sở giáo dục gồm 3 cấp học trên địa bàn trường Mầm non, trường Tiểu học, trường THCS đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, các đồ dùng thiết bị dạy và học đảm bảo theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục đào tạo. 1 sân vận động rộng hơn 2000m², Khu vui chơi giải trí xã và 9/9 đơn vị thôn có lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời. Mỗi khu dân cư xây dựng 1 -2 điểm “tiểu công viên” để lắp đặt dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời phục vụ nhu cầu tự do thư giãn, giải trí của người dân. Số lượng thiết bị từ 05 món trở lên (máy đi bộ trên không, trụ tập xoay hông, bệ tập lưng bụng, cầu trượt, thang vận động, xích đu, xà đơn, xà kép...). Bên cạnh đó tại thôn Nam Bắc Thành đã xây dựng tiểu công viên đầm sen ao cá với hệ thống khuôn viên đi bộ xung quanh được đầu tư bài bản, đáp ứng được nhu cầu tập luyện thể dục thể thao và thư giãn cho nhân dân. Tại giếng Làng Troong thôn Tân Vĩnh Cần đã xây dựng 1 tiểu công viên được bố trí đầy đủ các dụng cụ tập luyện, không gian sân chơi, tập thể dục được đầu tư đảm bảo, vừa là nơi lưu giữ dấu ấn văn hóa của cha ông, vừa là nơi sinh hoạt văn hóa văn nghệ thể dục thể thao; Xã có thư viện quy mô với gần 4000 đầu sách trên tất cả các lĩnh vực. Các Di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn được quản lý tốt, 100% công trình công cộng, trường học và trạm y tế xã đều được lắp đặt Wifi miễn phí.

Xã Cẩm thành có 9/9 nhà văn hóa cộng đồng – ngôi nhà trí tuệ hai tầng khang trang, rộng rãi thiết chế văn hóa đầy đủ, đảm bảo hoạt động: (Nhà văn hóa Nam Bắc Thành xây mới hoàn thiện đưa vào sử dụng năm 2020, nhà văn hóa thôn Đông Mỹ, An Việt, Đồng Bàu được nâng cấp đưa vào sử dụng đầu năm 2021, nhà văn hóa Trung Nam, Tân Vĩnh Cần, Hưng Mỹ, Đông Nam Lộ xây mới hoàn thiện đưa vào sử dụng cuối năm 2021, nhà văn hóa thôn Kênh xây mới hoàn thiện đưa vào sử dụng tháng 10/2022.

4.2. Xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế tại Quyết định 1300/QĐ-BYT ngày 09/3/2023 của Bộ Y tế

Cơ sở vật chất đảm bảo theo tiêu chuẩn Quốc gia y tế xã. Có đủ trang thiết bị hoạt động tốt đảm bảo cơ cấu theo tiêu chuẩn Quốc gia y tế xã, đạt 100%. Các thiết bị, đồ dùng trong phòng làm việc, phòng khám được sắp xếp một cách khoa học, gọn gàng và ngăn nắp, các phòng được bố trí theo đúng tiêu chuẩn của tiêu chí chuẩn Quốc gia về y tế, thuận tiện cho việc sử dụng khi cần. Nhân lực của trạm y tế có 1 bác sĩ, 4 cao đẳng, 1 y sĩ đảm bảo trình độ, được đào tạo theo chuyên môn đúng chức danh, vị trí chuyên môn công tác. Công tác quản lý Nhà

nước về Y tế trên địa phương được tăng cường, việc chăm sóc sức khỏe cho người dân ngày càng được chú trọng. Tổng số sinh 11 tháng đầu năm 2024 là 109 cháu giảm 25 cháu so với cùng kỳ.

Công tác khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã được thực hiện tốt, trong năm đã có 2351 lượt người đến khám chữa bệnh tại trạm, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi 12 %, hàng tháng tổ chức tiêm phòng vắc xin cho trẻ em trong diện tiêm phòng, cho trẻ uống vitaminA, cân đo trẻ đạt 100%, trong năm không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn, không có tai biến xảy ra tại trạm.

Tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 98,6% bằng 106% vượt kế hoạch; BHXH đạt 57/50 sổ đạt 114% kế hoạch giao.

4.3. 100% trường học trên địa bàn được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó ít nhất 01 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

Công tác giáo dục luôn được quan tâm và tạo mọi điều kiện thuận lợi để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ với hiệu quả cao, nhằm thực hiện mục tiêu nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phát triển nhân tài. Phong trào xã hội hoá giáo dục tiếp tục được phát huy, chất lượng giáo dục được nâng lên rõ rệt. Chất lượng giáo dục ở các nhà trường tiếp tục được giữ vững, cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ đảm bảo cho công tác dạy và học. Trong năm học 2023 – 2024 huy động các nguồn lực đầu tư cho các nhà trường với tổng số kinh phí: trên 8 tỷ đồng. Duy trì đảm bảo kết quả phổ cập giáo dục ở các cấp học, ở các độ tuổi.

Tổng số trường: 3 nhà trường + 2 trường mầm non tư thục, 116 cán bộ giáo viên.

Tổng số lớp: 59 lớp với tổng số học sinh các nhà trường có 1966 em, trong đó trường Trung học cơ sở Đại Thành có 824 em, trường Tiểu học có 710 em, trường mầm non có 382 cháu; trường mầm non tư thục 50 cháu. Chất lượng học sinh trong năm học 2023 – 2024 tiếp tục được phát huy, có 13 em đạt thành tích xuất sắc trong các cuộc thi và giao lưu cấp Quốc gia, có 42 em học sinh giỏi tỉnh, 104 em học sinh giỏi huyện, 381 em học sinh giỏi, học sinh xuất sắc cấp trường, 03 giáo viên giỏi tỉnh, 44 giáo viên giỏi huyện. Tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THCS đạt: 100%

Chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng giáo dục mũi nhọn ở các nhà trường tiếp tục được giữ vững, cơ sở vật chất được đầu tư đầy đủ đảm bảo cho công tác dạy và học. Duy trì đảm bảo kết quả phổ cập giáo dục ở các cấp học, ở các độ tuổi. Trường Tiểu học và THCS được UBND tỉnh kiểm tra, công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục Cấp độ 3, trường chuẩn quốc gia Mức độ 2. Các trường học xã nhà nằm trong tốp đầu của giáo dục huyện Cẩm Xuyên: Trường Mầm Non được Bộ GD&ĐT tặng bằng khen, UBND Tỉnh tặng bằng khen, Công đoàn được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen. Trường tiểu học dẫn đầu

giáo dục tiểu học Cẩm Xuyên được UBND tỉnh tặng cờ thi đua. Trường THCS Đại Thành 02 năm liên tiếp được UBND tỉnh tặng tập thể lao động xuất sắc và tặng bằng khen.

Đến nay 3/3 cấp học trên địa bàn xã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2, cả ba nhà trường đều đạt tập thể lao động tiên tiến xuất sắc.

Công tác khuyến học, khuyến tài luôn được quan tâm động viên kịp thời. 9/9 thôn, 48/48 dòng họ, 3/3 trường học có hội khuyến học. Trung tâm học tập cộng đồng liên tiếp nhiều năm được xếp loại xuất sắc.

III. Đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh, phong phú.

1. Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa trong năm

Trong những năm qua, phong trào xây dựng thôn văn hoá phát triển cả về số lượng và chất lượng, trở thành phong trào sôi nổi và rộng khắp trong các khu dân cư. Năm 2024 việc bình xét thôn văn hoá hàng năm được tiến hành đúng quy trình, thủ tục dựa trên các tiêu chuẩn Nghị định 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính phủ Quy định về khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” và Quyết định số 19/2024/QĐ-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Xã đã tiến hành thực hiện đúng các bước theo quy định, đối chiếu với các tiêu chuẩn 9/9 thôn đủ điều kiện để trình Ủy ban nhân dân huyện công nhận danh hiệu thôn văn hoá, 9/9 thôn được UBND huyện công nhận đạt chuẩn thôn văn hóa năm 2024 theo QĐ số 7647/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2024 của UBND huyện Cẩm Xuyên quyết định công nhận danh hiệu thôn văn hóa các thôn thuộc địa bàn UBND xã Cẩm Thành, đạt tỷ lệ 100%.

Phong trào xây dựng thôn văn hoá đã được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân, do đó phong trào phát triển nhanh, sâu rộng, khơi dậy niềm tin và sự thi đua sáng tạo trong từng cộng đồng dân cư ở thôn. Vì vậy đã phát huy tốt vai trò tự quản, ý thức chủ động, tích cực của cộng đồng, đặc biệt là ý thức tự giác, tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, công tác trợ giúp các gia đình khó khăn, công tác xóa đói giảm nghèo đã được các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ngành đoàn thể quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ thường xuyên. Căn cứ Nghị định số 61 /2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Trong năm 2024 UBND xã đã hướng dẫn các đơn vị thôn xây dựng bổ sung hương ước trong giai đoạn mới trình UBND xã phê duyệt công nhận. Việc thực hiện Hương ước thôn đã phát huy được hiệu quả, nhiều phong tục, tập

quán tốt đẹp, các giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ, bảo tồn, phát huy, quan hệ gia đình, hàng xóm ngày càng được gắn bó, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương được giữ vững. Phong trào xây dựng thôn văn hóa đã góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn xã.

2. Thiết chế văn hóa, thể thao có cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo; được quản lý, sử dụng đúng mục đích, hoạt động thường xuyên, hiệu quả

2.1. Trung tâm văn hóa thể thao xã, phường, thị trấn đạt chuẩn theo quy định tại Thông tư số 12/2010/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2010, Thông tư 05/2014/TT-BVHTTDL ngày 30/5/2014; Thông tư 14/2016/TT-BVHTTDL ngày 21/12/2016 của Bộ Văn hóa và Du lịch

Trong thời gian qua, xã luôn xác định phát triển văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm của cả hệ thống chính trị; tập trung chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác gia đình, chú trọng gắn kết với phát triển văn hóa nông thôn, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn minh. Khuyến khích tham gia xã hội hóa để xây dựng thiết chế văn hóa, các công trình văn hóa lịch sử truyền thống; đầu tư cơ sở vật chất văn hóa và xây dựng con người văn hóa trong tình hình mới. Đến nay, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn xã đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng được yêu cầu phục vụ Nhân dân, gồm: trung tâm văn hóa- thể thao xã, nhà văn hóa các thôn... Các thiết chế văn hóa đều đáp ứng được nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cũng như tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ Nhân dân vào những dịp lễ hội, kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện chính trị quan trọng của địa phương, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của Nhân dân. Trung tâm văn hóa xã được đầu tư xây dựng và có trang thiết bị phục vụ cho các hoạt động văn hóa. Xã được đầu tư xây dựng sân thể thao xã đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và đáp ứng nhu cầu luyện tập thể thao của Nhân dân trong xã.

9/9 thôn có nhà văn hóa với quy mô chỗ ngồi trên 150 – 200 chỗ ngồi, được trang bị đầy đủ loa máy, ti vi, máy chiếu, phong màn, bảng biểu, 9/9 thư viện cộng đồng tại nhà văn hóa có từ 350 đầu sách trở lên, các tủ sách sách pháp luật và các loại đầu sách khác nhau phục vụ nhu cầu đọc cho nhân dân; 9/9 thôn có sân bóng đá rộng 800 - 1500m² trở lên. 9/9 thôn có sân bóng chuyền, sân cầu lông, khu vui chơi giải trí rộng trên 500 m² được trang bị hệ thống đèn điện cao áp phục vụ nhu cầu thể dục thể thao. Hệ thống loa máy, các bảng biểu trong nhà văn hóa thôn được trang bị đầy đủ, trang trí khánh tiết đúng quy định. Mỗi đơn vị thôn được trang bị 07 dụng cụ thể thao phục vụ nhu cầu thể dục thể thao của nhân dân.

9/9 thôn đã lắp đặt hệ thống mạng Wifi phục vụ truy cập internet miễn phí cho người dân.

9/9 thôn xây dựng thành công Ngôi nhà trí tuệ tại nhà Văn hóa cộng đồng đáp ứng cơ bản nhu cầu sinh hoạt và học tập của người dân.

2.2. Các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí được tổ chức thường xuyên phục vụ nhân dân theo quy định

Các loại hình hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của xã thực hiện theo quy định tại khoản 6,7, 8, Điều 6, Thông tư số 12/2010/TTBVHTTDL.

Tham gia đầy đủ các hội thi, hội diễn, giải thể thao do cấp trên tổ chức theo kế hoạch, gặt hái được nhiều kết quả. Hàng năm xã luôn duy trì tối thiểu 5 hội thi, hội diễn cấp xã; tổ chức 7 – 9 giải thể thao cấp xã.

Câu lạc bộ dân ca ví giặm của xã được thành lập năm 2014 đến nay hoạt động rất hiệu quả, thường xuyên tổ chức giao ban, tập luyện và tham gia đầy đủ các chương trình hội thi hội diễn tại huyện, tỉnh đạt thành tích cao. Bên cạnh đó trên địa xã có 11 Câu lạc bộ dân ca ví giặm cấp thôn và trường học hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

100% thôn trên địa bàn triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình (Quyết định 224/QĐ-BVHTTDL ngày 28/01/2022 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Tổ chức niêm yết Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình tại nhà văn hóa 9 thôn, triển khai cho nhân dân trên địa bàn xã đăng ký thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình cùng với việc bình xét và đăng ký danh hiệu văn hóa hàng năm.

Trong năm 2024 các hoạt động văn văn hóa, văn nghệ diễn ra hết sức sôi nổi trên địa bàn toàn xã, tổ chức tập luyện Màn nghệ thuật đón bằng xã NTM kiểu mẫu hết sức công phu và hoành tráng, đặc biệt tổ chức thành công đêm công diễn văn nghệ chào mừng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu nổi trội về văn hóa hết sức quy mô hoành tráng thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên, bà con nhân dân trong và ngoài xã, con em quê hương trên mọi miền tổ quốc đón xem. Các đoàn thể tổ chức các chương trình đồng diễn dân vũ, hội diễn văn nghệ thu hút đông đảo đoàn viên hội viên tham: Trong năm tổ chức thành công 05 hội thi, hội diễn văn nghệ toàn xã, 01 hội thi gói bánh chưng, 01 màn trình diễn dân vũ toàn xã, 01 chương trình sinh hoạt CLB thơ toàn xã, tổ chức thành công chương trình lễ đón bằng công nhận xã NTM kiểu mẫu nổi trội về văn hóa, phối hợp tổ chức tập luyện tham gia hội thi Dân vận khéo năm 2024 đạt giải Nhất cấp cụm, giải nhất toàn huyện, Nhì cấp cụm tỉnh, Giải Ba toàn tỉnh....

Phong trào thể dục thể thao diễn ra sôi nổi trên địa bàn toàn xã. Phối hợp tổ chức thành công 07 giải thể thao cấp xã: Giải bóng chuyền nữ năm 2024 thu

hút 11 đội tuyển tham gia, 01 giải bóng đá nam U14, 01 giải bóng đá nữ Đại hội TDTT lần thứ X, Giải Cờ Tướng, Giải bóng chày chuyên hơi NCT.... Các đơn vị thôn Hưng Mỹ, Tân Vĩnh Cần tổ chức thành công giải bóng đá thường niên nam, nữ năm 2024, Phối hợp cùng các nhà tài trợ và thôn Tân Vĩnh Cần Tổ chức giải bóng chày chuyên Nam 4-4 với sự góp mặt của 6 đội tuyển trong và ngoài tỉnh, có nhiều Cầu thủ Quốc gia về tham gia giải. Các đơn vị Vùng Tây tổ chức thành công giải bóng đá Nam thường niên..

Tham gia 4 giải thể thao cấp huyện, 01 giải thể thao cấp tỉnh đều đạt thành tích cao gồm: Giải Nhất đồng đội nữ giải Việt dã toàn huyện, Giải Ba giải bóng đá Nam U10 tranh cúp NATRUMAX - HD MART, tham gia giải Việt dã toàn tỉnh, tham gia giải bóng chày chuyên nữ chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, Giải bóng chày chuyên nam thanh niên toàn huyện chào mừng ngày Thành lập Đoàn....

2.3. Duy trì thường xuyên hoạt động của câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại cơ sở thu hút đông đảo người dân tham gia

Trên địa bàn xã trung bình mỗi thôn có 5-7 mô hình câu lạc bộ như: Câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ bóng chày, bóng đá, câu lạc bộ cờ tướng, CLB bóng bàn, CLB thơ; câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm; câu lạc bộ phòng chống bạo lực gia đình; câu lạc bộ liên thế hệ giúp nhau; câu lạc bộ nông dân với pháp luật... Từ các mô hình câu lạc bộ này đã khơi dậy phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao duy trì đều đặn tại các đơn vị thôn. Qua đó, tạo nên đời sống tinh thần phong phú cho nhân dân, gắn kết tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cuộc sống, đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động. 9/9 thôn của xã đều đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định, đạt 100%.

3. Tỷ lệ hộ gia đình thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

Thực hiện Quyết định số 31/2012/QĐ - UBND ngày 06/7/2012 và Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể đã vào cuộc với tinh thần quyết tâm cao. Nhờ sự quan tâm chỉ đạo sát sao, thường xuyên nên “Việc cưới, việc tang, lễ hội” trên địa bàn đã có nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hàng năm UBND xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn; Các thôn đã đưa các quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội vào hương ước hoạt động của thôn tạo nên sự chuyển biến tích cực văn minh trong việc cưới, việc tang, bước đầu đạt được một số kết quả tốt.

Trong năm 2024 UBND xã đã tổ chức thành công Lễ ra mắt mô hình “Việc cưới, việc tang văn minh tiến bộ” trên địa bàn thôn Kênh được cấp trên đánh giá, ghi nhận. Sau lễ ra mắt tạo được những chuyển biến mới trong nhận thức của người dân về việc cưới việc tang trên địa bàn toàn xã... 100% số hộ gia đình trên địa bàn xã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ hội.

Thực hiện tốt quy định về Luật hôn nhân và gia đình, các đám cưới đều được đăng ký kết hôn, lễ cưới được đơn giản hóa, không rườm rà kéo dài thời gian gây tốn kém; trong đám cưới không mời thuốc lá, hạn chế khách mời, số lượng phù hợp, không phô trương; nhiều hủ tục lạc hậu đã được xóa bỏ. Khuyến khích tổ chức đám cưới tại các nhà văn hóa thôn. Tình trạng cán bộ, công chức đi dự lễ cưới trong giờ làm việc không còn. Việc tổ chức đưa đón dâu đã chấp hành pháp luật an toàn giao thông và trật tự công cộng.

Các lễ tang được tổ chức chu đáo, trang nghiêm, đúng thuần phong, mỹ tục, quy ước, hương ước của địa phương, tất cả các đám tang trong xã đều được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các ban ngành, đoàn thể cấp xã có lễ vật đến phúng viếng, không đi vòng hoa, bức trướng và tổ chức làm lễ truy điệu chu đáo. Ở các đơn vị thôn tổ chức phúng viếng gồm cấp ủy, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, các tổ liên gia và thực hiện nghiêm túc không viếng vòng hoa bức trướng theo quy định của địa phương. Thời gian tổ chức lễ tang thực hiện đúng theo quy định, không dài ngày, hoạt động của âm nhạc không quá 22 giờ đêm và trước 6 giờ sáng; người chết không được để quá 48 giờ. Nhiều hủ tục lạc hậu, mê tín trong đám tang dần được xóa bỏ. Việc tổ chức ăn uống chỉ nội bộ trong gia đình, hiện tượng rải vàng mã, tiền âm phủ dọc đường đến nay không còn, hiện nay đã có một số hộ gia đình thực hiện hỏa táng theo quy định của tiêu chí xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Năm 2024 có 02 trường hợp người chết được đưa đi hỏa táng.

Các ngày lễ hội, kỷ niệm truyền thống được tổ chức quy mô vào các năm chẵn 5 năm, 10 năm theo quy định của Bộ Chính trị. Lễ hội truyền thống được khôi phục và duy trì, một số lễ hội có điều kiện mở rộng quy mô, kết hợp biểu diễn văn hóa văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, thi đấu các môn thể thao như: Kéo co, cầu lông, bóng bàn, bóng chuyền, bóng đá, cờ tướng.... Lễ đón nhận đơn vị văn hóa, ngày thành lập, ngày truyền thống được tổ chức với tinh thần tiết kiệm bằng phát động các phong trào, những công trình mang ý nghĩa thiết thực để tuyên truyền tới người dân... Tất cả các lễ hội đều đảm bảo được truyền thống văn hóa của quê hương và trật tự, an ninh, vệ sinh môi trường chung.

4. Bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh và các hình thức sinh hoạt văn hóa thể thao dân gian truyền thống của địa phương

4.1. 100% di sản văn hóa được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, quan tâm tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị theo quy định pháp luật về di sản văn hóa

Các di sản văn hóa đã được kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy đúng giá trị quy định. 3 di tích văn hóa cấp tỉnh đã được xếp hạng trên địa bàn (Nhà thờ Nguyễn Đình Dĩnh đã được UBND Tỉnh Hà Tĩnh cấp bằng công nhận Di tích Lịch sử Văn hoá cấp tỉnh tại Quyết định số 1571/QĐ-UBND ngày 25/5/2009 của UBND tỉnh, Nhà thờ Trần Viết Thứ được UBND Tỉnh Hà Tĩnh cấp bằng công nhận Di tích Lịch sử Văn hoá cấp tỉnh tại Quyết định số 2500/QĐ-UBND ngày 28/8/2018 của UBND tỉnh, Đền Hàng Tổng đã được UBND Tỉnh Hà Tĩnh cấp bằng công nhận Di tích Lịch sử Văn hoá cấp tỉnh tại Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh. Di tích xếp hạng trên địa bàn đã thành lập ban quản lý, tổ quản lý và bộ phận phụ trách di tích.

Đã có kế hoạch, triển khai các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa; tuyên truyền, giới thiệu quảng bá về di sản văn hóa của địa phương trên trang thông tin điện tử của xã và các hình thức truyền thông khác. Việc kiểm kê, ghi danh, bảo vệ, tu bổ, tôn tạo và phát huy giá trị di tích, di sản văn hóa đảm bảo các quy định của pháp luật: Luật Di sản văn hóa (năm 2001) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa (năm 2009); Nghị định số 98/2010/NĐ-CP; Nghị định số 109/2017/NĐ-CP; Nghị định số 166/2018/NĐ-CP; Thông tư số 04/2010/TT-BVHTTDL; Thông tư số 09/2011/TT-BVHTTDL; Thông tư số 15/2019/TT-BVHTTDL và các văn bản liên quan.

Cẩm Thành có nhiều địa danh khá nổi tiếng như: Da Dù, Quán Kho.. Cẩm Thành là nơi sinh sống của 20 dòng họ, trong đó có những dòng họ có nhiều người đỗ đạt như họ Nguyễn, họ Đậu, Trần Đình, họ Lê Đức. Từ thế kỷ XV, đã có các Tiên sĩ như Trần Viết Thứ, Nguyễn Hoành Từ... tên tuổi được ghi vào sách Đại Nam nhất thống chí, được lưu danh ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Họ Nguyễn Hương Duệ còn có người làm quan võ đời Lê Thánh Tông - cụ Nguyễn Đình Định. Cụ được phong Võ Hầu Đại vương. Hiện còn mộ và lăng tại làng Hưng Mỹ. Làng Na Kênh, nằm bên bờ sông Na, là nơi quy tụ của 9 dòng họ trong đó lâu đời nhất và thành đạt nhất có họ Lê Đức. Đến nay, dòng họ đã trải qua 14 đời. Từ thời hậu Lê, họ Lê Đức đã xuất hiện những nhân vật có tiếng trong vùng. Ông Lê Đức Mậu (thủy tổ họ Lê Đức), từng giữ chức quan võ trấn ở vùng đất biên ải phương Nam. Ông được nhà Lê phong "Phúc thần thành hoàng" và được nhân dân lập đền thờ.

Cẩm Thành là vùng đất có truyền thống học hành. Trước Cách mạng tháng Tám, bên cạnh việc dạy và học chữ Hán, việc học chữ Quốc ngữ cũng rất được chú trọng. Một số hộ gia đình khá giả đã mời thầy về làm gia sư dạy chữ Quốc ngữ cho con cái họ, con em trong vùng cũng đến xin học. Dần dần các lớp học chữ Quốc ngữ đông dần lên 41 người đỗ Prime, 8 người đỗ Diplôme và 2 người

đồ tú tài. Năm 1947, một phân hiệu của trường PTTH Phan Đình Phùng về đóng tại xã Đại Thành. Các lớp phổ thông trung học Đại Thành được thành lập với 3 lớp học (2 lớp đệ nhất và 1 lớp đệ nhị). Năm 1948, trường có 2 lớp đệ nhất, 2 lớp đệ nhị và 1 lớp đệ tam. Con em xã Đại Thành, vùng Bắc Cẩm Xuyên và vùng Nam Can Lộc, Bắc Kỳ Anh đến đây học tập. Năm 1948, Cẩm Thành được Sở bình dân học vụ liên khu IV tặng Bằng khen về phong trào thi đua diệt giặc dốt. Năm 1965, Cẩm Thành có thêm trường bổ túc văn hoá cho cán bộ huyện Cẩm Xuyên trường có hai lớp với 80 học viên. Đến nay, Cẩm Thành đã có hệ thống trường lớp khang trang cho cả 3 cấp học, chất lượng giáo dục đạt thành tích cao, Cả ba trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

Cẩm Thành là xã có đại bộ phận dân cư là Lương giáo. Trước năm 1945, tất cả các làng cũ ở hai xã Hương Càn, Hương Duệ đều có đền chùa. Đền Thánh Phủ ở làng Vịt là nơi thờ các vị thánh của địa phận phủ Thạch Hà bao gồm ba huyện phía Nam Hà Tĩnh: Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh. Tương truyền đền Thánh Phủ được xây dựng khoảng cuối thế kỷ 18. Đền có cổng tam quan nhìn ra sông Ngân Mọ. Đền gồm 3 toà nhà rộng mái ngói lợp âm dương, có lưỡng long triều nguyệt. Phía trước có vọng lâu khá cao, cấu trúc 3 tầng bằng gạch, đá vôi. Phía ngoài có bia đá khắc tên các danh nhân, có voi quỳ, rồng châu, hổ phục. Điện Bà Chúa được xây dựng cách đây khoảng 200 năm (đầu thế kỷ 19). Khuôn viên Điện Bà Chúa khoảng 80m². Điện hướng ra sông Ngân Mọ. Miếu Cò, tương truyền đây là nơi trú ngụ của các đàn chim, đông nhất là loài cò (tên Miếu Cò xuất phát từ hiện tượng này). Hàng năm nhằm vào ngày ngày 30 tháng Chạp, dân làng đến đây để tế lễ Thành Hoàng. Trong thời kỳ Đảng ta còn hoạt động bí mật, Miếu Cò là một đầu mối trong đường dây liên lạc của Đảng. Đền Hàng Tổng, được xây dựng đầu thế kỷ 19, là nơi thờ tứ vị thánh nương. Đền tọa lạc trên một khu đất rộng khoảng 2000m², cảnh trí hữu tình, cây cối um tùm, bên nước trong xanh, thuyền bè ngược xuôi, chợ búa tấp nập. Năm 1939, đền được trùng tu lại, hàng năm, người dân đến đây tế lễ hai kỳ vào lễ khai hạ tháng Giêng và lễ lục ngoạt tháng 6 âm lịch, Đền được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào năm 2013. Từ năm 2010 cùng với việc xây dựng Nông thôn mới các công trình văn hóa tâm linh được trùng tu, tôn tạo nâng cấp, với tổng nguồn kinh phí xã hội hóa nâng cấp tôn tạo các công trình trên 4 tỷ đồng. Đến nay các đơn vị thôn đều có đền chùa, miếu mạo là nơi sinh hoạt văn hóa tâm linh của bà con nhân dân như: Miếu Làng Càn, Đền Làng Bàu, Đình Làng Kênh, Chùa Làng Đông, Miếu Đức Ông, Đền Thần Nông, Điện Bà Chúa, Đền Bản Thổ...

Các hình thức sinh hoạt văn hoá văn nghệ dân gian xưa của người dân Cẩm Thành khá đa dạng. Các hình thức vui chơi, giải trí như hát ví, hát phường vải, hát dặm, đối đáp, chơi cờ thẻ, cờ người, bơi thuyền, thả diều sáo... thường được tổ chức vào các ngày tế lễ trong năm, hết sức đông vui, nhộn nhịp.

Công tác vệ sinh môi trường, công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, việc bố trí các dịch vụ về phục vụ lễ hội được quan tâm thực hiện, chú ý đảm bảo an toàn trước, trong và sau lễ hội. Đặc biệt tại các lễ hội truyền thống đã diễn ra: Không có tệ nạn cờ bạc, mê tín dị đoan; công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ được đảm bảo.

Công tác bảo vệ, chỉnh trang, phục dựng lại hiện trạng di tích được quan tâm kịp thời. Ban hành nội quy bảo vệ di tích gắn tại các điểm di tích trên địa bàn xã. Để tăng cường hơn nữa công tác quản lý nhà nước về việc bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích đã được xếp hạng, UBND xã Cẩm Thành chỉ đạo các Ban quản lý di tích tuyệt đối chấp hành các quy định của pháp luật theo Luật Di sản văn hóa. Các di tích phải được bảo vệ nguyên trạng, không tự ý di dời, thay đổi hiện vật di tích, không được tự ý thay đổi cảnh quan; Chỉ được thực hiện các hoạt động trùng tu, sửa chữa, phục hồi khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

4.2. Thành lập và duy trì hoạt động các câu lạc bộ (trong đó có câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm hoạt động hiệu quả)

Xã Cẩm Thành có 01 câu lạc bộ dân ca Ví, Giặm xã. Toàn xã có 36 câu lạc bộ văn nghệ, thể thao được chính quyền phê duyệt; các câu lạc bộ có quy chế và đảm bảo hoạt động theo quy chế (CLB dân vũ, CLB dân ca ví giặm, CLB bóng bàn, CLB bóng chuyền, CLB bóng đá thiếu nhi, CLB thơ, CLB cờ tướng, CLB...

Câu lạc bộ Dân ca Ví, Giặm xã được thành lập ban đầu là 20 người theo Quyết định số 114/QĐ-UBND ngày 17/8/2019 với số lượng thành viên. Qua quá trình bổ sung kết nạp hàng năm đến nay CLB có 28 người trong đó có 1 Nghệ nhân. Hàng năm ban hành kế hoạch hoạt động của câu lạc bộ, có xác nhận của lãnh đạo địa phương, Quy chế hoạt động, câu lạc bộ được tổ chức sinh hoạt hàng tháng theo các chủ đề khác nhau. Bên cạnh đó trên địa xã có 11 Câu lạc bộ dân ca ví giặm cấp thôn và trường học hoạt động thường xuyên, hiệu quả.

Trong những năm qua được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, bám sát quy chế hoạt động Ban chủ nhiệm CLB xã đã tham mưu kịp thời với Cấp ủy - chính quyền, phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể trong quá trình hoạt động. Tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương thông qua hình thức sân khấu hóa bằng các làn điệu Dân ca Ví – Giặm Nghệ Tĩnh. Truyền dạy các làn điệu dân ca Ví – Giặm cho mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

Từ năm 2014 đến nay CLB dân ca ví giặm xã luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình đó là: CLB đã xây dựng được nhiều tiết mục đặc sắc với chủ đề phong phú lồng ghép với việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; những nội dung của phong trào

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu;

Đồng thời, Câu lạc bộ đã tham gia các phong trào VHVN - TDTT ở xã và các hội thi hội diễn văn hóa văn nghệ của huyện, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể hát đối với dân ca ví giặm. Phát huy vai trò của mình Câu lạc bộ dân ca xã nhà hàng năm đã tham gia các Hội thi, hội diễn, liên hoan CLB dân ca Ví Giặm do tỉnh huyện tổ chức đạt nhiều giải cao, phối hợp với các tổ chức đoàn thể tổ chức các chương trình Liên hoan, hội thi văn nghệ cấp xã, lựa chọn các nhân tố trong câu lạc bộ tham gia các hội thi của các cấp các ngành tổ chức, xã Cẩm Thành luôn là đơn vị dẫn đầu trong toàn huyện, qua các hội thi luôn là nhân tố đại diện huyện nhà tham gia các vòng thi cấp tỉnh. Qua các hội thi hội diễn đã phát hiện nhiều nhân tố mới kết nạp vào Câu lạc bộ dân ca của xã.

Bên cạnh đó UBND xã cũng đã triển khai chỉ đạo các đơn vị thôn, trường học trên địa bàn thành lập CLB dân ca – Ví Giặm đến nay có 9/9 thôn có CLB, 2/3 nhà trường đã có CLB. Các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, là nòng cốt hỗ trợ thôn trong các hội thi hội diễn tại xã. Mỗi CLB có từ 20 - 30 thành viên, trong đó có nhiều thành viên trên 70 tuổi. Dù mỗi người hoạt động, công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau, độ tuổi cũng khác nhau nhưng tất cả tập trung lại ở niềm đam mê, yêu thích dân ca ví giặm và với chút năng khiếu, sự khổ công tập luyện của các thành viên đã giúp CLB duy trì các hoạt động để bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật này. Mỗi tháng Câu Lạc bộ duy trì sinh hoạt 1 đến 2 lần tại Trung tâm học tập cộng đồng của thôn, xã. Đặc biệt, ngoài việc sưu tầm, tập luyện các làn điệu dân ca có sẵn, Ban chủ nhiệm Câu Lạc bộ cũng đã dành nhiều thời gian, duy trì hoạt động viết lời mới phù hợp với từng sự kiện mà CLB tham gia biểu diễn.

Ngoài việc phối hợp với các ban ngành tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương CLB luôn phát huy tốt vai trò của mình đó là phát triển, giới thiệu Dân ca ví giặm Nghệ Tĩnh tới nhân dân trong và ngoài huyện, biểu diễn giới thiệu với các đoàn tham quan trải nghiệm tại xã nhà.

4.3. Tại thời điểm đề nghị công nhận danh hiệu xã, phường, thị trấn không có các hoạt động khiêu nài, khiêu kiện về di tích, danh thắng, không vi phạm trong các hoạt động trùng tu, tôn tạo di tích

Công tác tôn tạo, trùng tu và bảo vệ di tích được quan tâm hàng đầu, UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 10/01/2024 về Bảo vệ, trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử trên địa bàn xã; Bên cạnh đó việc kiểm kê di tích cũng được triển khai hàng năm, ban hành quy chế hoạt động tại các điểm di tích. Xã Cẩm Thành là đơn vị nhiều năm liền không có các hoạt động khiêu nài,

kiểu kiện về di tích, danh thắng, không vi phạm trong các hoạt động trùng tu, tôn tạo di tích.

IV. Môi trường an toàn, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp

1. Thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ

1.1. Có hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện bảo vệ môi trường, phòng chống cháy, nổ.

Tiếp tục làm tốt công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, năm 2024 đã mở 09 lớp tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường; Đưa 12 tin bài lên trang thông tin điện tử xã về nội dung trên; Phối hợp với Công an xã tuyên truyền các biện pháp bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ trong các trường học; Tham gia và đạt giải ba Hội thi Nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” năm 2024 cấp huyện. Trang bị bình phòng cháy chữa cháy cho nhân dân trên địa bàn, đạt tỷ lệ 100%. Công an xã tổ chức 08 lớp tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy cho nhân dân tại Nhà văn hóa các thôn.

Công tác tuyên truyền đã phát huy tốt trong việc hình thành ý thức trách nhiệm của người dân, đặc biệt trong bảo vệ môi trường đã từng bước đi vào nề nếp, các ngày thứ 7 hàng tuần. UBND xã phối hợp với UBMTTQ xã, hội Nông dân, Đoàn thanh niên, hội liên hiệp Phụ nữ và hội Cựu chiến binh đã duy trì việc tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường. HTX Môi Trường đã tích cực phối hợp tốt với bà con nhân dân đã thu gom rác thải đúng lịch và thời gian quy định. Vận động nhân dân sử dụng hố xử lý rác thải trong sinh hoạt và làm đệm lót sinh học trong chăn nuôi để bảo vệ môi trường.

1.2. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình trên địa bàn thực hiện nghiêm túc quy định về bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh nơi công cộng và các quy định về phòng cháy và chữa cháy

Người dân Cẩm Thành luôn có ý thức chấp hành tốt các quy định về tổng dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm vào các ngày 8, 14, 26 hàng tháng. Không có tình trạng rác thải ứ đọng trên các tuyến đường, gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan. 100% người dân, doanh nghiệp, các tổ chức chấp hành tốt nội quy của địa phương trong thu gom, xử lý rác thải.

100% hộ gia đình trên địa bàn xã Cẩm Thành đã trang bị bình chữa cháy.

4.2. Nghĩa trang, cơ sở hỏa táng (nếu có) đáp ứng các quy định của pháp luật và theo quy hoạch của địa phương

Xã Cẩm Thành có 07 nghĩa trang gồm: Nghĩa trang An Việt với diện tích: 2,5 ha; Nghĩa trang Vùng Tây Diện tích: 2 ha; Nghĩa trang Tân Vĩnh Càn diện tích 2,2 ha; nghĩa trang Hưng Mỹ diện tích 2,7 ha; Nghĩa trang Bình Minh diện tích 3,1 ha, Nghĩa trang Kênh cạn diện tích 3,5 ha; Nghĩa trang vùng Đông diện tích 2.7 ha. Các nghĩa trang cơ bản đã sắp xếp được vùng cát táng cho các dòng

họ và phân chia diện tích lớn nhỏ theo số hộ. UBND xã đã ban hành quy chế Nghĩa trang và thành lập ban quản lý nghĩa trang, quản lý theo quy định.

3. Tỷ lệ gia đình được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung

Toàn xã có 2204/2204 hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung, đạt tỷ lệ 100%.

4. Cảnh quan, không gian xanh-sạch-đẹp, an toàn; không để xảy ra tồn đọng nước thải sinh hoạt tại các khu dân cư tập trung

4.1. Có các công viên hoặc tiểu công viên, hoặc điểm vui chơi giải trí công cộng và thường xuyên được chăm sóc, chỉnh trang

Trên địa bàn xã, hệ thống cây xanh được trồng tại các địa điểm công cộng (Trụ sở UBND, trường học, trạm y tế, khu vui chơi người già và trẻ em, vỉa hè dọc các tuyến đường chính...), vv. Các tuyến đường đã được bê tông hóa, nhựa hóa 100%. Các khu vực công cộng không có hiện tượng xả nước thải, chất thải rắn không đúng quy định, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường...

Xã đã huy động nguồn lực xã hội hóa, tuyên truyền vận động người dân thực hiện rất nhiều tuyến đường hoa tại các tuyến đường tự quản, khu dân cư. UBND xã đã trao thực hiện hỗ trợ cho các đơn vị thôn trong các cuộc vận động làm trồng cây xanh hàng rào xanh, trong năm đã cấp trên 2000 cây chuông vàng trồng mới dọc các tuyến đường giao thông nông thôn, tuyến đường liên thôn, liên xã trên địa bàn toàn xã. 100% tuyến đường ngõ thôn, trục thôn có hàng rào xanh với các loại cây như cây chuối ngọc, cây chiều tím, chè tàu... Với mục đích vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, tạo cảnh quan đẹp để chính nhân dân được thụ hưởng, duy trì ý thức đóng góp cho cộng đồng cho mỗi người dân... đây là hoạt động mà xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tiếp theo. 100% hộ dân dùng hố xử lý nước thải, nhờ vậy toàn xã không có nước thải tồn đọng ở khu dân cư, tạo nên cảnh quang sạch đẹp xứng đáng là một miền quê đáng sống xanh sạch đẹp.

4.2. Chất thải, nước thải, rác thải được thu gom, xử lý đúng quy định, không để xảy ra tồn đọng tại các khu dân cư tập trung

100% chất thải, rác thải được thu gom theo quy định của địa phương vào ngày vào các ngày 9,10 và 22, 23 hàng tháng, năm 2024 đã thu gom vận chuyển được 216 chuyến với 475 tấn rác tập kết về bãi rác, đảm bảo môi trường xanh sạch đẹp trong đường làng, ngõ xóm. Hệ thống nước thải sinh hoạt được xử lý qua hố xử lý nước thải của hộ gia đình. Hiện nay trên địa bàn xã Cẩm Thành đã có 982/1957 hố xử lý nước thải sinh hoạt trong nhân dân, chiếm tỷ lệ 50,01%. Hệ thống mương thoát nước dân sinh được phủ kín đến tỷ lệ 98%. Không có tình trạng tồn đọng rác thải trên địa bàn khu dân cư.

V. Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

1. Tuyên truyền, tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

1.1. 100% hộ gia đình được phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Cấp uỷ, chính quyền từ xã đến thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Qua đó tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về âm mưu thủ đoạn hoạt động “diễn biến hoà bình”, “bạo loạn lật đổ”, và các yếu tố tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. 100% người dân được phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1.2. Tổ chức thực hiện nghiêm các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Trong năm qua, cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ngành, đơn vị, lực lượng vũ trang xã đã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo quốc phòng, an ninh, trong đó trọng tâm là: Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 25/10/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ an ninh Quốc gia” Chiến lược Quốc gia phòng chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030 và định hướng những năm tiếp theo; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; Luật Quốc phòng, Luật Công an Nhân dân, Luật Dân quân tự vệ, Luật lực lượng Dự bị động viên; Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ xã về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, an ninh trật tự năm 2024 và các nội dung khác.

2. Triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định

2.1. Tổ chức triển khai dịch vụ công trực tuyến phục vụ cho người dân, doanh nghiệp theo đúng quy định

Ngay từ đầu năm UBND xã đã tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo chuyển đổi số cấp xã và tổ chuyển đổi số cộng đồng 9/9 thôn, thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn xã. Thông qua các tổ chuyển đổi số cộng đồng của các đơn vị thôn đã tuyên truyền, năm 2024 đã hướng dẫn người dân cài đặt thêm 980 tài khoản và sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các thủ tục hành chính. Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục với các bài đưa tin trên các nhóm zalo, trang Facebook, trang thông tin điện tử xã và các hình ảnh trực quan, phát tờ rơi... Người dân và các tổ chức doanh nghiệp đã dần hiểu và nhận thức được vai trò của chuyển đổi số, đặc biệt là hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến cho nhân dân trong giải quyết các thủ tục hành chính. Tại bộ phận 1 cửa UBND xã bố trí công chức và các tình nguyện viên hỗ trợ người dân cài đặt và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Công tác cải cách hành chính được tập trung chỉ đạo, giải quyết tốt các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực tư pháp, đất đai, chính sách xã hội,... được nhân dân và các tổ chức doanh nghiệp đánh giá rất hài lòng trong quá trình thực hiện.

2.2. 100% các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả đúng quy trình điện tử đã được cấu hình trên hệ thống đúng các quy định hiện hành; đảm bảo việc lưu trữ

Trong năm đã xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 để căn cứ thực hiện; Tiếp tục xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đối với toàn thể cán bộ xã; Phân công cán bộ trực giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đúng quy định. Cán bộ công chức và bán chuyên trách cấp xã đã sử dụng thành thạo hệ thống phần mềm hồ sơ công việc và các phần mềm chuyên ngành.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và giải quyết hồ sơ công việc, 100% công chức thực hiện lập hồ sơ công việc trên phần mềm hồ sơ công việc, 100% văn bản thực hiện ký số đầy đủ.

Chất lượng Cổng TTĐT xã được đảm bảo, các loại, mục thông tin cung cấp theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 42/2022/NĐ-CP.

Tập trung chỉ đạo thực hiện dịch vụ công trực tuyến ngay từ đầu năm. Kết quả dịch vụ công trực tuyến toàn trình đạt (tính từ 15/12/2023 đến 05/11/2024): Tổng số hồ sơ TTHC được tiếp nhận và giải quyết : 889 hồ sơ. Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến là: $705 / 889$ hồ sơ = 79,3%. Số mới tiếp nhận (trực tiếp hoặc dịch vụ bưu chính) là 183 hồ sơ . Số hồ sơ kỳ trước chuyển qua là 01 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đã giải quyết là 889 hồ sơ (trả trước hạn và đúng hạn 889 hồ sơ; quá hạn 0 hồ sơ. Tổng số hồ sơ đang giải quyết là 0 hồ sơ. Số hồ sơ trả lại 0 hồ sơ; Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 76,9% (thống kê trực tiếp trên Cổng DVC quốc gia vào hồi 22 giờ ngày 05/11/2024). Tỷ lệ thanh toán trực tuyến được kết xuất trên phần mềm <https://motcua.hatinh.gov.vn>. Thời gian kết xuất từ ngày 15/12/2023

đến 05/11/2024: 740 hồ sơ/ 889 hồ sơ = 83,2%. Kết quả tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định TTHC: Không có. Thực hiện việc xin lỗi người dân, tổ chức khi xảy ra trễ hẹn: Trong năm không có hồ sơ quá hạn.

3. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo điều kiện để nhân dân tham gia giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật của chính quyền địa phương

3.1. 100% thôn, tổ dân phố xây dựng và thực hiện tốt hương ước, quy ước cộng đồng; có tổ chức hoạt động thường xuyên; mâu thuẫn bất hòa được giải quyết tại cộng đồng; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái pháp luật

Thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; Trong năm 2024 UBND xã đã hướng dẫn các đơn vị thôn trên địa bàn bổ sung hương ước trong giai đoạn mới đến nay 9/9 đơn vị thôn xây dựng hương ước tại cộng đồng khu dân cư được UBND xã ra quyết định công nhận. Việc xây dựng hương ước, quy ước được thực hiện công khai, dân chủ, lấy ý kiến của người dân để phù hợp với đặc điểm phong tục tập quán cộng đồng dân cư. Tạo nên nếp sống tốt trong nhân dân. Các đơn vị thôn thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai bàn bạc các nhiệm vụ chính trị phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn thôn; công khai cho người dân biết các dự án được đầu tư xây dựng, công khai danh sách “Gia đình văn hóa” năm 2024 trên bảng tin của thôn và các nhóm zalo; công khai xét tặng danh hiệu “Thôn văn hóa” lên trang thông tin điện tử xã... để người dân giám sát, góp ý thực hiện. 9/9 đơn vị thôn có tổ hòa giải cơ sở, đã được tổ tuyên truyền, vận động hòa giải ngay ở cấp thôn, không để tình trạng đơn thư lên cấp trên. Không có khiếu kiện đông người, vượt cấp, trái pháp luật. Duy trì tốt chế độ tiếp công dân; tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại thuộc thẩm quyền, xử lý kịp thời các kiến nghị tại cơ sở, trong năm đã tiếp nhận 12 đơn thư trong đó 12 đơn kiến nghị, phản ánh. Nội dung đơn liên quan đến lĩnh vực đất đai. Kết quả xử lý đơn đã xử lý 11 đơn thư, 01 đang tham mưu xử lý.

3.2. Tạo điều kiện cho các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát hoạt động cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, công chức thông qua việc tổ chức tốt tiếp xúc cử tri và đối thoại trực tiếp công dân với lãnh đạo theo định kỳ

Cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và các văn bản của cấp trên có liên quan về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

- Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ chủ động tham mưu thực hiện các nội dung về quy chế dân chủ ở cơ sở: Phối hợp chặt chẽ Lãnh đạo cơ quan với các tổ chức

Mặt trận tổ quốc xã, Công đoàn, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh... triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ. Thực hiện chức năng tham gia giám sát các quyền lợi và nghĩa vụ của công chức, cán bộ không chuyên trách trong việc thực hiện các chế độ chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, những nội quy, quy chế cơ quan quy định quản lý chi tiêu nội bộ, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách; xây dựng các tổ chức đoàn thể của cơ quan đạt trong sạch, vững mạnh.

- Lãnh đạo đơn vị nâng cao trách nhiệm về thực hiện quy chế dân chủ; cán bộ, công chức, cán bộ không chuyên trách chấp hành tốt nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và bảo đảm thông tin chính xác, kịp thời; thực hiện các quy định về nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp, quy tắc ứng xử, nguyên tắc trong hoạt động nghề nghiệp và những việc không được làm theo quy định của pháp luật.

- Công khai để cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách được biết, những việc tham gia ý kiến; những việc cán bộ, công chức giám sát, kiểm tra theo quy định.

- Triển khai việc thực hiện dân chủ trong mối quan hệ và giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan theo quy định. Không để xảy ra việc quan liêu, hách dịch, cửa quyền, tham nhũng, gây khó khăn, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết công việc của công dân, tổ chức.

- Phối hợp Ban chấp hành Công đoàn thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Phát huy vai trò giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở của Ban Thanh tra nhân dân. Giải quyết kịp thời kiến nghị của Ban Thanh tra nhân dân (nếu Ban TTND phát hiện trường hợp mất dân chủ hoặc vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan).

- Gắn việc thực hiện Quy chế dân chủ với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, với công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế "một cửa" trong việc giải quyết hồ sơ cho công dân theo quy định, dân chủ trong giải quyết công việc với tổ chức, công dân theo phương châm của Đảng "Dân biết, dân bàn, dân kiểm tra"

- Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở, đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ phát huy sức mạnh của các ban ngành, đơn vị; xây dựng đội ngũ công chức, cán bộ bán chuyên trách có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực, làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả đáp ứng được yêu cầu đổi mới của cơ quan, đơn vị. Kiểm tra việc thực hiện nội quy quy chế cơ quan, quy định quản lý chi tiêu nội bộ, chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách.

- Mỗi năm tổ chức 02 đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa nhân dân với đại biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND cấp xã, được thực hiện công khai dân

chủ. Các ý kiến đóng góp của nhân dân được các đại biểu chuyên tải lên các kỳ họp HĐND xã và giải quyết các khó khăn, vướng mắc, nguyện vọng của người dân.

4. Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Để thực hiện công tác xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, UBND xã đã kịp thời bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của trung ương, tỉnh, huyện về công tác chuẩn tiếp cận pháp luật cụ thể quyết định số 25/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư Pháp Quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật... để cụ thể hóa các văn bản trên, UBND xã đã ban hành các văn bản sau: Kế hoạch số: 90/KH-UBND ngày 08/3/2024 của UBND xã Cẩm Thành về việc thực hiện công tác tư pháp năm 2024 và kế hoạch số: 101/KH-UBND ngày 19/3/2024 về thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Quyết định số: 47/QĐ-UBND ngày 10/3/2024 về việc phân công nhiệm vụ thực hiện tiêu chí xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024. Trong quá trình thực hiện xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của cấp Ủy, sự điều hành của Chính quyền địa phương, sự vào cuộc của các tổ chức mặt trận, đoàn thể từ xã xuống thôn, sự cố gắng nỗ lực của toàn thể người dân xã Cẩm Thành, đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ của các phòng, ban chuyên môn UBND huyện Cẩm Xuyên, trong năm UBND xã Cẩm Thành đã đạt và hoàn thành tốt các chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của xã Cẩm Thành trong năm 2024: Số tiêu chí đạt từ 50% số điểm tối đa trở lên: 05 tiêu chí; Tổng điểm số đạt được của các tiêu chí 98 điểm (sau khi làm tròn); Trong năm đánh giá, không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính do vi phạm pháp luật trong thi hành công vụ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Trong năm đánh giá không có cán bộ, công chức là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; Mức độ đáp ứng các điều kiện công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Đáp ứng được 03/03 điều kiện.

Đã ban hành danh mục thông tin phải công khai theo đúng quy định và đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã; Trong năm công khai 124 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã 08 hồ sơ công khai ngân sách và 100% thông tin ở các lĩnh vực cần công khai được công khai đảm bảo đúng thời hạn, thời điểm, chính xác, đầy đủ; Xã đã xây dựng 02 mô hình thông tin, phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả (Mô hình câu lạc bộ Nông dân với pháp luật thôn Đồng

Bàu và Câu lạc bộ Nông dân với pháp luật thôn Trung Nam và xây dựng mô hình tổ hòa giải kiểu mẫu). Các mô hình đã được lấy ý kiến đánh giá tính hiệu quả của mô hình, 100% ý kiến đánh giá các mô hình có hiệu quả; Xã có 13 tuyên truyền viên pháp luật, trong năm 13/13 tuyên truyền viên đã được tập huấn, bồi dưỡng theo đúng quy định, tỷ lệ 100%; Kinh phí bố trí cho công tác PBGDPL là 10 triệu đồng, đảm bảo thực hiện 100% nhiệm vụ đề ra.

Trên đây là báo cáo thành tích của UBND xã Cẩm Thành đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm 2024, kính đề nghị UBND huyện Cẩm Xuyên, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng huyện xét tặng danh hiệu “Xã tiêu biểu” năm 2024./.

Nơi nhận:

- UBND huyện Cẩm Xuyên;
- HĐ TĐKT huyện;
- Phòng VH TT;
- Lưu: VP, VH TT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Huy Trí